



สรุปคำกล่าวรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  
ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย  
ของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)  
ในรายการ “ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน”  
เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๒๐.๑๕ น.  
ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย

\*\*\*\*\*

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๑	<p><b>การยึดมั่นใน ๓ สถาบันหลักของประเทศ ตามแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน”</b></p> <p>การยึดมั่นใน ๓ สถาบันหลักของประเทศ ได้แก่ สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเป็น “ไทยนิยม ยั่งยืน” อันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนคนไทยทุกคน ก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์และอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุขในสังคม ซึ่งทั้ง ๓ สถาบันหลักมีความเชื่อมโยงกัน คือ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นพุทธมามกะ พระมหากษัตริย์ทรงเป็นอัครศาสนูปถัมภก นอกจากนี้พระมหากษัตริย์ยังทรงเป็นผู้สร้างบ้านเมืองและนำความผาสุกมาสู่พสกนิกรชาวไทยตลอดทุกยุคทุกสมัย ดังนั้น นายกรัฐมนตรีจึงขอความร่วมมือให้ประชาชนคนไทยทุกคนได้ให้ความร่วมมือในการพัฒนาประเทศ ตามโครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”</p>	ทุกสำนัก/กอง
๒	<p><b>วันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์</b></p> <p>เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ได้ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เป็นราชธานีเมื่อปี พ.ศ. ๒๓๒๕ ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๑ เมษายนของทุกปี นายกรัฐมนตรีจึงขอเชิญชวนประชาชนคนไทยทุกคนร่วมงาน “ไถ่รับพระบารมี ๒๓๖ ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ตั้งแต่วันที่ ๒๑ - ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์แห่งราชวงศ์จักรีและร่วมแสดงออกถึงความรักชาติ ด้วยการแต่งกายชุดไทย เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ริ้วขบวนแสดงประวัติความเป็นมาของกรุงรัตนโกสินทร์ ณ ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์และจุดสำคัญอีก ๗ จุดทั่วกรุงเทพฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ได้มีรถโดยสารบริการรับ - ส่งประชาชน ๑๘ จุด รอบเกาะรัตนโกสินทร์ เช่น พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร - สวนสันติชัยปราการ - วัดชนะสงคราม - วังบางขุนพรหม - พิพิธภัณฑ์พระปกเกล้าฯ - วัดสระเกศ - ลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ - มิวเซียมสยาม - พิพิธภัณฑ์ศิลป์ พีระศรีอนุสรณ์ - ศาลหลักเมือง เป็นต้น ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนวัฒนธรรม โทร. ๑๗๖๕</p>	ทุกสำนัก/กอง

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
๓	<p><b>การดำเนินการตามพระราชปณิธานในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและโภชนาการ</b></p> <p>สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระราชปณิธานที่แน่วแน่ในการ “สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา” เฉกเช่น บวรมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ อีกทั้ง พระบรมวงศานุวงศ์ ทุกพระองค์ ก็ทรงมีพระราชกรณียกิจ น้อยใหญ่เพื่อสนองพระราชปณิธาน “สืบสาน รักษา ต่อยอดสร้างสุขปวงประชา” และได้เห็นเป็นประจักษ์สู่สายตาอาณาอารยประเทศ โดยผู้อำนวยการใหญ่ขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้กล่าวยกย่องบทบาทของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะทูตพิเศษประจำ FAO ในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและโภชนาการทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอื่น ๆ โดย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงดำเนินโครงการเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและโภชนาการ อาทิ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน กองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร เป็นต้น ปัจจุบัน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้มีพระราชดำริ ให้ดำเนินโครงการความร่วมมือกับประเทศในภูมิภาค เช่น ประเทศเมียนมา ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา ประเทศภูฏาน และประเทศบังกลาเทศ นอกจากนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดการจัดตั้งภาคีพัฒนาโคนมแห่งเอเชีย สำหรับส่งเสริมและพัฒนางานด้านโคนม เพื่อพัฒนาน้ำนมให้มีคุณภาพและยกระดับชีวิตของเกษตรกรโคนมในระดับภูมิภาค</p> <p>รัฐบาลไทยได้ดำเนินการเชื่อมโยงเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ (SDG) ด้วยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เข้ากับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเป็นแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมในการดำเนินการตามนโยบายต่าง ๆ ในการแก้ไขปัญหาความยากจน ยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนและเกษตรกร การแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างการผลิตภาคเกษตร เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พัฒนาโภชนาการและความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อนำไปสู่ความ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน” ของประชาชนและประเทศชาติ ตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ข้างต้น โดยรัฐบาลได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนอาหารและโภชนาการ ด้วยการจัดทำโครงการอาหารเสริมนมโรงเรียน เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดสารอาหารของเด็กในวัยเรียน</p>	ทุกสำนัก/กอง
๔	<p><b>มุมมองทางการเมืองของนายกรัฐมนตรี</b></p> <p>นายกรัฐมนตรีไม่อาจยอมรับผู้กระทำผิดกฎหมายและผู้ที่ไม่ยอมรับในกระบวนการยุติธรรม โดยนายกรัฐมนตรีไม่มีอคติกับนักการเมืองหรือพรรคการเมืองแต่อย่างใดและมีมุมมองทางการเมือง คือ “ปัญหาไม่ได้หมายถึงความขัดแย้ง แต่ปัญหาคือจุดเริ่มต้นของความสามัคคี” ซึ่งนายกรัฐมนตรีมีความพร้อมในการปฏิบัติงานร่วมกับประชาชนทุกคนที่มีอุดมการณ์ “เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประชาชน” และสามารถ</p>	สน.ปท.

ลำดับ ที่	ประเด็นที่เกี่ยวข้อง	สำนัก/กอง ที่รับผิดชอบ
	<p>สละผลประโยชน์ส่วนตัวเพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศชาติได้ สำหรับการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลในการต่อยอดโครงการต่าง ๆ อาทิ กองทุนหมู่บ้าน การพัฒนาการเกษตร การเพิ่มอาชีพสร้างรายได้ สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชน และมาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นต้น นายกรัฐมนตรีไม่มีความประสงค์ให้เกิดผลทางการเมืองในเรื่องของคะแนนนิยมจากการดำเนินการตามโครงการข้างต้น เนื่องจากเป็นการสานต่อจากการดำเนินการในระยะที่ ๑ และเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ พร้อมขอให้ประชาชนรับฟังการวิเคราะห์ วิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผู้ไม่ประสงค์ดีโดยอาศัยข้อเท็จจริงเป็นหลัก</p>	

ฝ่ายช่วยอำนวยความสะดวก  
กลุ่มงานช่วยอำนวยความสะดวก  
สำนักงานเลขานุการกรมการปกครอง